

หนุ อ ย า ก
เรียน โลจิส
ติกส์ อยากรู้เรื่อง
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
สาขานี้ และที่
เปิดสอนด้วยค่ะ
หนูพิมพ์



โลจิสติกส์

ตอบ หนูพิมพ์

โลจิสติกส์ (logistics) เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่น จากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตาม ความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสาน ของข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ และเป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่ม มูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ ทั้งนี้ คำว่า logistics มาจากภาษาฝรั่งเศส logistique ที่มีรากศัพท์คำว่า โลเจอร์ (loger) หมายถึงการเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้า ทางทหารในการส่งกำลังบำรุง ทั้งเสบียง อาวุธ กำลังพล เพื่อ สนับสนุนการรบ หรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีก

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการ จัดเก็บระยะเวลาหรือระยะเวลา ชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้า สำเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่นๆ

โลจิสติกส์มีศาสตร์แขนง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ศาสตร์ ดังนี้ 1.วิศวกรรมศาสตร์ สาขา



ที่เกี่ยวข้อง คือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรม โยธา สาขานี้จะคำนึงถึงกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหรือเวลาในการขนส่งน้อยที่สุด 2.บริหารธุรกิจ สาขานี้จะมองเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศ โดยพิจารณาภาษี กฎหมาย ค่าระวาง นโยบายนหรือยุทธศาสตร์ ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศ ต่างๆ และ 3.การจัดการสารสนเทศ จะศึกษาในส่วน ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นำมาควมรวมกันเป็นบริการที่จะช่วย ให้การดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้น



กิจกรรมที่สำคัญของโลจิสติกส์ 1.การจัดการการรับหรือส่ง สินค้า และการบริการลูกค้า 2.การคัดเลือกบรรจุกัญหามาใช้ บรรจุกัญหาค้า 3.การขนถ่ายวัสดุภายใน โรงงาน หรือในคลังสินค้า 4.การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 5.การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือสถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า 6.ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เร็ว เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มี คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม 8.การ กำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจาย สินค้าได้อย่างทั่วถึง และ 9.ระบบควบคุมการผลิต

ต่อไปนี้เป็นสถานบันการศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้าน โลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ ระหว่างประเทศในภาควิชาพาณิชยศาสตร์ เว็บไซต์ <http://commerce.acc.chula.ac.th>, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง <http://www.tbs.tu.ac.th> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ วิทยาเขต ศรีราชา <http://ms.src.ku.ac.th/>

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ (สาขาวิชาการเดินเรือ/ สาขาการจัดการโลจิสติกส์/ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพา ณิชยนาวิ) <http://log.buu.ac.th/weblog/> มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ <http://www.eng.su.ac.th/>, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี www.kmutt.ac.th/gmi/php2/th/program_lgm_rational.php, สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง <http://www.ic.kmitl.ac.th/logistics/>, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <http://eng.sut.ac.th/ce/> และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก <http://www.rmutto.ac.th/>

nachart@yahoo.com